

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังความเห็นเจ้าหน้าที่เฟดหนุนขึ้นดอกเบี้ย

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง โดยได้รับแรงกดดันจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) บางราย ที่สนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ

*เยนรักษาช่วงบวกไว้ได้ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยเยนได้แรงหนุนจากความต้องการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยง และจากการคาดการณ์ที่ว่า ญี่ปุ่นจะไม่เข้าแทรกแซงตลาดหลังสหรัฐประกาศต่อต้านการแทรกแซงตลาดในสัปดาห์ที่แล้ว

*ราคาน้ำมันดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยนี้ส่งผลลบต่อสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์ออสเตรเลีย

*ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดัน หลังผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง 7 หรือจี-7 ประชุมกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสหรัฐได้ประกาศเตือนญี่ปุ่นในการประชุมครั้งนี้ว่า ญี่ปุ่นไม่ควรเข้าแทรกแซงตลาด เพื่อกดดันเยนให้ร่วงลง

*ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงในวันจันทร์ และปัจจัยนี้ช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อเยนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย

*ดอลลาร์/เยนไม่ได้รับแรงหนุน แม้นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ และนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แสดงความเห็นแบบสายเหยี่ยวในวันจันทร์

*นายวิลเลียมส์ กล่าวว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในปีนี้ และอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3-4 ครั้งในปี 60 พร้อมเสริมว่าเฟดจะพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจ ก่อนจะตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย.หรือไม่

*นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวในวันจันทร์ว่า หากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอยู่ในระดับต่ำเกินไปเป็นเวลานานเกินไป สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดภาวะไร้เสถียรภาพทางการเงิน และมองว่า การที่ตลาดคาดการณ์อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย "อาจจะเป็นสิ่งที่ดี"

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 451.49 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิ
ตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 2.91 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปี
ขึ้นไป ขายสุทธิ 2.32 พันล้านบาท

*09.15 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.74/76 จาก 35.67 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.005/105 จาก 39.910 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.36/41 จาก 109.22 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1203/05 จาก 1.1216 เมื่อวาน

"ความเห็นของเฟดเมื่อคืน ก็ออกมากดดันสินทรัพย์เสี่ยง ตลาดหุ้นก็ลงกันมาหมด บ้านเราวันนี้
ก็น่าจะลงตาม บาทช่วงนี้ก็คงจะ bias ไปในทางอ่อนค่าอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้